

# เกษตรกรลุยแก๊สตอกน้ำมันปาล์มล้น

## วอนกฟผ.-ปตท.รับซื้อซีพีไอเดือนละ2.6แสนตัน

กระทรวงเกษตรฯ จี้ กฟผ.-ปตท.ซื้อซีพีไอ 2.6 แสนตันต่อเดือน แก๊สตอกน้ำมันปาล์มล้น หวังเดือน มิ.ย. กลับสู่ภาวะปกติ 2.5 แสนตัน ดันราคาปาล์มดิบแตะ ก.ก.ละ 3 บาท เล็งส่งออกเพิ่ม หลังเปรียบเทียบต่ำกว่ามาเลเซียครั้งแรกเป็นประวัติการณ์

น.ส.จริยา สุทธิไชชา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมผลิตปาล์ม น้ำมัน(ปาล์มดิบ) ที่ผิดปกติ จากเดิมที่ออกสู่ตลาดในพ.ย.-ม.ก. เป็นมี.ค.-พ.ค.นี้ ส่งผลให้ปาล์มดิบเพิ่มขึ้น 1.18 ล้านตัน หรือ 15%จากปีก่อน หรือมีน้ำมันปาล์ม(ซีพีไอ) เพิ่มอีก 2.1 แสนตัน เมื่อนำมารวมกับสต็อกปกติ 2.5 แสนตัน ทำให้ไทยมีสต็อกน้ำมันมากถึง 4.5 แสนตันต่อเดือน “ปกติสต็อกน้ำมันปาล์ม 2.5 แสนตันต่อเดือนนั้นจะใช้เพื่อบริโภค 1 แสนตัน ใช้เป็นพลังงาน 1.2 แสนตัน ส่งออก 3 หมื่นตัน ก็จะพอดี แต่ในวันนี้ปาล์มดิบที่ออกสู่ตลาด 1,700 ตันต่อวัน เกินความต้องการใช้ที่ 1,000 ตันต่อวัน ในขณะที่ส่งออกช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. อยู่ที่เดือนละ 8,000 ตันเท่านั้น ทว่าราคาปาล์มดิบที่เกษตรกรได้รับอยู่ที่ ก.ก.ละ 2.30-2.40 บาทเท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่ 2.70 บาทต่อก.ก. ไม่รวมค่าแรง”

ส่วนการส่งออกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะสภาพยุโรปปรับแผนการใช้ และอินเดียปรับขึ้นภาษี เป็น 44% ขณะที่ผู้บริโภคหันไปใช้น้ำมันถั่วเหลืองแทน เพราะมีราคาต่ำกว่า ส่งผลให้ราคาซีพีไอในตลาดโลกขณะนี้มีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยราคาในมาเลเซียอยู่ที่ลิตรละ 15-16 บาท สูงกว่าไทยอยู่ที่ 14 บาท

และเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มดิบตกต่ำ คณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ(กนป.) เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) นำซีพีไอไปใช้เป็นเชื้อเพลิงกับโรงไฟฟ้ารวม 1.6 แสนตันต่อเดือน ตั้งแต่เดือนธ.ค.ที่ผ่านมา และคาดว่าจะสามารถซื้อซีพีไอได้มากขึ้น ครอบคลุม 1.6 แสนตัน ตั้งแต่เดือนพ.ค.นี้ โดยได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายกับคู่สัญญา ทั้งสถาบันเกษตรกร เกษตรกร และผู้ประกอบการกว่า 31 ราย ซึ่งจะซื้อซีพีไอประมาณ 1,000 ตันต่อวัน ดังนั้น นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ระบุในที่ประชุมให้ กฟผ. รับซื้อซีพีไอเพิ่มเป็น 1,500 ตันต่อวัน ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 100 วันหรือหรือช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย. พอดีกับช่วงปาล์มดิบล้น และจึงเห็นชอบให้ บมจ. ปตท. จำกัด รับซื้อซีพีไอ เพื่อระบายสต็อกอีก 1 แสนตันต่อเดือน พร้อมกำชับให้ใช้ไบโอดีเซลในเชิงธุรกิจให้มากขึ้น ส่วนแนวโน้มราคาล่วงหน้าหลังต้องรอดูผลการแก้ไขช่วงเดือนมิ.ย.นี้